

สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



สวัสดีครับ พี่น้องชาวสาธารณสุขพิจิตรทุกท่าน
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างกว้างขวาง
ในขณะนี้คงต้องกล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
COVID-19 ที่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข
ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของประเทศไทยวันนี้ (18 มิถุนายน 2563)
มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่มี
ผู้เสียชีวิตเพิ่ม

จังหวัดพิจิตร ถึงแม้ว่ายังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ได้ดำเนิน
มาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชน
องค์กรทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่จังหวัดพิจิตรกำหนด
อย่างเข้มแข็ง ในระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค และไม่สามารถตอบได้ว่าการระบาดครั้งนี้
จะดำเนินไปถึงเมื่อไร แต่ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความทุ่มเทของทีมนบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข และพี่น้อง อสม.พิจิตรในทุกระดับ ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นอย่างดี และมีกำลังใจต่อสู้เอาชนะ COVID-19 เพื่อชาวพิจิตรปลอดภัยจากโรค และ
พิจิตรต้องชนะ COVID-19

ในวิกฤติ มีโอกาสเสมอ COVID-19 เป็นภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพการจัดการภาวะ
วิกฤติและพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัดพิจิตรได้เป็นอย่างดี โดยมี
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร ภายใต้การนำของ**นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร นำทีมขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง** จึงขอชวนผู้อ่านทุกท่าน ได้ภาคภูมิใจร่วมกัน
ในเรื่องราวของการทำงานควบคุมและป้องกันโรค ที่เผยแพร่ในวารสาร “วิจัยและวิชาการ
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ฉบับนี้ ในคอลัมน์บทความพิเศษ เรื่อง “วิกฤติ COVID-19
จากความตื่นตัวของสังคมไทยถึงการบูรณาการดำเนินงานของทีมงานจังหวัดพิจิตรที่เข้มแข็ง”

วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ที่ท่านอ่านอยู่ขณะนี้ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรมีความตั้งใจ นอกจากการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขแล้ว ยังมุ่งหวังให้วารสารฉบับนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้
และรวบรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

ผมขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารจัดการวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ฉบับปฐมฤกษ์ บุคลากรสาธารณสุขที่ได้ส่งผลงานวิชาการมาตีพิมพ์ในครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการเสนอแนะให้ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์มีมาตรฐาน และขอขอบคุณกองบรรณาธิการทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสารฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระที่น่าเสนอจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรสาธารณสุขพิจิตร เพื่อก้าวเดินไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรสาธารณสุขพิจิตร “พิจิตรน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่ มีความสุข”



(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



เปิดใจบรรณาธิการบริหาร



การดำเนินงานของวารสารวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จริงๆแล้วได้กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552 และให้บริการเผยแพร่ผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยดีตลอดมา แม้ว่าอาจมีบางช่วงเวลาที่มีการติดขัด มีข้อจำกัดงบประมาณ ความไม่พร้อมในการตีพิมพ์ทำให้อาจขาดความต่อเนื่อง ไม่มีผลงานวารสารของปีนั้นๆ

ออกมาเผยแพร่สำหรับวารสารวิชาการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประจำปี 2563 ฉบับนี้ นับว่าเป็นวารสาร เผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือองค์ความรู้ด้านสุขภาพฉบับใหม่ ฉบับแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นในชื่อใหม่ วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ซึ่งเป็นการทบทวนและความตั้งใจของคณะกรรมการจัดทำวารสาร สสจ.พิจิตร ที่จะช่วยกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการบริหารจัดการวารสาร และด้านคุณภาพของเนื้อหาผลงานวิชาการที่ส่งมาตีพิมพ์ มีการจดทะเบียนเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารใหม่ (ISSN: 2697 6625) เป็นก้าวแรกที่จะพัฒนาวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นในอนาคต ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI (Thai Journal Citation Index Centre) โดยได้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ คณะกองบรรณาธิการ/ทีมจัดการ และที่สำคัญได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง รวมถึงสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกลั่นกรอง ตรวจสอบประเมินคุณภาพต้นฉบับผลงานวิชาการ ซึ่งได้กำหนดไว้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสังคมศาสตร์

ในฐานะประธานบรรณาธิการบริหาร ขอขอบพระคุณพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร ที่ให้แนวทางและสนับสนุนการทำงานของกองบรรณาธิการ พญ.สุธาริน รัตนานนท์ หัวหน้าศูนย์คุณภาพและบรรณาธิการวารสารรพ.พิจิตรพร้อมทีมงานที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการวารสารวิชาการให้มีคุณภาพแก่ทีมจัดการวารสาร สสจ.พิจิตร และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้แง่คิด มุมมองต่อการจัดทำวารสาร และคุณภาพผลงานวิชาการที่จะเผยแพร่ ตลอดจนบรรณาธิการ (ดร.ธานี โชติติกคาม) และกองบรรณาธิการวารสารที่ได้ร่วมคิด ร่วมจัดการวารสารที่สามารถต่อยอดขยายผลไปสู่การบริหารจัดการระบบวิจัยที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ผมมั่นใจว่าวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” จะเป็นประโยชน์
สำหรับบุคลากรสาธารณสุขพิจิตรได้เรียนรู้ ทบทวน และปรับใช้ในการดำเนินงาน สุดท้ายนี้
ผมขอฝากคำคมสั้นๆ เพื่อจุดพลังใจและเสริมพลังการทำงาน แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้อ่าน
ทุกท่านครับ

“ความสำเร็จ คือ ผลรวมของความพยายามเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวัน”



(นายแพทย์วิศิษฐ์ อภิสิตวิทAYA)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

และประธานบรรณาธิการบริหาร

Phichit Public Health Office

บรรณาธิการแถลง

วารสารวิชาการมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ ประเมินผล ตลอดจนความเคลื่อนไหว ในแง่มุม ต่างๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย รวมถึงนโยบาย และสถานการณ์ด้านสุขภาพ



คณะกรรมการบรรณาธิการวารสาร “วิจัยและ วิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” มีความ ภาคภูมิใจที่วารสารฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งเป็นวารสารด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และ สังคมศาสตร์ ได้ออกสู่สายตาทุกท่าน โดยการจัดทำวารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ บทความและผลงานวิชาการด้านสุขภาพ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้าง แนวคิดและประสบการณ์ด้านวิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับให้มี ทักษะการเขียนผลงานวิชาการ มีกำหนดการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กองบรรณาธิการได้เปิดรับผลงาน วิชาการหลากหลายประเภท ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย บทความพิเศษ บทความพื้นฟูวิชาการ และปกิณกะ

สำหรับผลงานวิชาการฉบับนี้ มีผู้ส่งบทความมาตีพิมพ์ จำนวน 11 เรื่อง รวม 4 ประเภท ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 7 เรื่อง มีสาระสำคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พระสงฆ์ จนท.สธ. และการใช้ยาในผู้ป่วย รวมถึงเรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ และ พชอ. ประเภทรายงานผู้ป่วย กรณีศึกษา: การพยาบาลผู้ป่วยใช้เลือดออก ในส่วนประเภทบทความพิเศษ ทางกอง บก.ได้ นำเสนอเรื่องการบริหารจัดการในการควบคุมและป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดพิจิตร ใน หัวข้อ “วิกฤต COVID-19 จากความตื่นตัวของสังคมไทยถึงการบูรณาการดำเนินงาน ของทีมจังหวัดพิจิตรที่เข้มแข็ง” และประเภทสุดท้าย คือ ปกิณกะ 2 เรื่อง ขอชวนท่าน ติดตามข้อค้นพบจากรายงานผลโครงการ “เด็กโพทะเลฟันดี เริ่มที่แปรงฟัน” อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และรายงานผลการศึกษาค้นคว้า ทักษะชีวิต และพฤติกรรมการใช้ยาชุด ของประชาชนอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ผมในฐานะบรรณาธิการขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และผู้ส่ง ผลงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการทำงาน ยกระดับ คุณภาพผลงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาวารสารไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น ขอถือโอกาสนี้เชิญชวน

ผู้สนใจส่งผลงานวิจัย รายงานผลโครงการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ในวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรอง ตรวจสอบประเมินความถูกต้อง และความเหมาะสมจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดวารสาร หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับส่งบทความตีพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร หรือ สแกน QR code ตามที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

สุดท้ายนี้ หากท่านมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะประการใด ทางกองบรรณาธิการ มีความยินดีและขออ้อมรับ เพื่อพัฒนาวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป



(ดร.ธานี โชติทศคาม)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
และบรรณาธิการ

SCAN ME

เว็บไซต์ สสจ.พจ.



<http://www.ppho.go.th/webppho/index.php>

SCAN ME

วารสารวิจัยและวิชาการ



http://www.ppho.go.th/webppho/pphj2020/journal_2020_01_jan-jun.pdf

Phichit Public Health Office